

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2561

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๒๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๐๓๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการในสังกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้แจ้งกำหนดการคัดเลือก ตารางสอบ และรายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการประเมินสมรรถนะผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ไว้ใน ส่วนที่ ๓ ของรายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง มาเพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดที่เปิดคัดเลือกได้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมินสมรรถนะผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จึงขอส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. ชักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องทราบ

๒. รวบรวมแบบประเมินสมรรถนะของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการในสังกัด ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้น ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นอย่างช้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

1. [ไฟล์ที่ 1](#)

2. [ไฟล์ที่ 2](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561](#)